



## บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

โครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเต็มความหวังสู่สังคม จังหวัดยะลา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (คีนัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน และกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเต็มความหวังสู่สังคม จังหวัดยะลา หรือโครงการ Harapan Kampong Yala (HaKam Yala)

### ความเป็นมา

(ก) มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 350 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ การจัดการ และการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคพหุภาคี ให้บริการในสี่ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ 2) การสาธารณสุข 3) การศึกษา และ 4) ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (CSR) คีนันได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนต้นแบบเต็มความหวังสู่สังคม จังหวัดยะลา จากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development – USAID)

(ข) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการยกฐานะจาก “สถาบันราชภัฏยะลา” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 โดยกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติในมาตรา 7 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการศึกษา ส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

## กิจกรรมความร่วมมือ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สรรหาที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามจำนวนที่ตกลงกัน เพื่อแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ
2. คัดเลือกชุมชน 6 ชุมชนและโรงเรียน 6 โรงเรียน ชุมชนละ 1 โรงเรียน ที่มีศักยภาพในจังหวัดยะลา เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
3. ดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จ ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งกำกับดูแลให้โครงการดำเนินไปด้วยความถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย

### บทบาทของมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย

- (ก) สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้สถานที่หรือค่าตอบแทนหรือค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับบุคลากรในการดำเนินงานของสำนักงานโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันในรายละเอียดและงบประมาณค่าใช้จ่ายร่วมกันต่อไป
- (ข) จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ ในแต่ละปี โดยการปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้สามารถกำหนดแผนการดำเนินงานได้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัดยะลา
- (ค) ดำเนินการปฏิบัติตามแผนการดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายของโครงการฯ
- (ง) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งจัดทำรายงานความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการฯ ตามข้อกำหนดของ USAID

### บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- (ก) ให้การสนับสนุนด้านสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานโครงการฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ และการประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ เช่น การจัดค่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การฝึกอบรม เป็นต้น
- (ข) ให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งทางด้านวิชาการ ทรัพยากร และการบริหารจัดการต่างๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในการติดต่อประสานงาน เพื่อให้ทีมงานของคีนันสามารถเข้าถึงชุมชนเป้าหมายและสามารถดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จได้

(ค) ดำเนินการจัดหานักศึกษาที่มีศักยภาพและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับชมรม Hakam ในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการฯ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนในการบริหารงานและดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนของชมรมเหล่านี้

#### การใช้ชื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตกลงจะไม่ใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาพของหน่วยงานหรือบุคลากรของคินัน รวมทั้งชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาพของหน่วยงานหรือบุคลากรของ USAID เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคินันก่อน ขณะเดียวกัน คินันตกลงจะไม่ใช้ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ และภาพของหน่วยงานหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการอื่นใดโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#### ระยะเวลา การแก้ไข และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรในการสิ้นสุดโครงการฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แต่ละฝ่ายมอบหมายผู้แทนเพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับแก้ไข และลงนามร่วมกันโดยตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของแต่ละฝ่าย

ทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 90 วัน

เพื่อแสดงความตั้งใจจริงของทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มูลนิธิคินันแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประธานอำนวยการ มูลนิธิคินันแห่งประเทศไทย